



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 หน้า 23 มูลค่าข่าว 155,826.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ทปอ.เร่งคลอดกระทรวงการอุดมศึกษา

ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยผลการประชุม ทปอ. ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) องค์กรฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา และขอให้รัฐบาลเร่งรัดเรื่องดังกล่าว คาดว่าจะนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสามารถจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นอกจากนี้ยังได้มีการรายงานการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาสามมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนที่มหาวิทยาลัยสังกัด ทปอ. ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ.) ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(ทปอ.มทร.)และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย(สสอท.) จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี หากโครงการดังกล่าวดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนเกิดขึ้นอย่างน้อย 200

มหาวิทยาลัย และ 200 ชุมชน

“ทปอ.และเครือข่ายอุดมศึกษาสนับสนุนการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา โดยยึดเป้าหมายของประเทศเป็นหลัก ยกระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และขอให้จัดตั้งโดยเร็วเพื่อให้ทันกับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สำคัญ ทปอ. ขอกราบขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ศ.นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดนโยบายและสนับสนุนงบประมาณ เพื่อวางแผนทางการดำเนินงานหลักสูตรการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จำนวน 200 หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรระยะสั้น 119 หลักสูตร ใน 20 มหาวิทยาลัย เน้นให้คนที่ทำงานอยู่แล้วประมาณ 20 ล้านคนในระบบเข้ามาเรียน เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะ เมื่อจบแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง แต่ไม่ได้วุฒิการศึกษา เป็นการแก้ปัญหาบัณฑิตตกงาน และทำให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตตอบยุทธศาสตร์ชาติและอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนมาก” ศ.ดร.สุชัยวีร์ กล่าว.